

HỘI LHPN TỈNH KHÁNH HÒA
BAN THƯỜNG VỤ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: *1145*/BTV

Khánh Hòa, ngày *29* tháng *5* năm 2020

V/v triển khai các hoạt động thích ứng
với tình trạng “bình thường mới” trong
phòng chống dịch bệnh Covid-19

Kính gửi:

- Hội LHPN các huyện, thị xã, thành phố;
- Hội Phụ nữ các đơn vị trực thuộc.

Hiện nay, cả nước nói chung và Khánh Hòa nói riêng đang kiểm soát chặt chẽ tình hình dịch Covid-19; công tác phòng, chống dịch Covid-19 bắt đầu chuyển sang trạng thái mới. Để tuyên truyền cán bộ, hội viên, phụ nữ từng bước đưa các hoạt động dần trở lại tình trạng “bình thường mới” tuy nhiên vẫn phải đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, không được chủ quan; Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đề nghị Ban Thường vụ Hội LHPN các huyện, thị, thành phố và Hội phụ nữ các đơn vị trực thuộc thực hiện một số nội dung cụ thể như sau:

- Thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Hội Phụ nữ cấp trên, cấp ủy, chính quyền, Ban chỉ đạo của địa phương liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

- Thông qua các hình thức ứng dụng công nghệ thông tin, trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên internet tuyên truyền bằng các hình thức hấp dẫn (video ảnh, phóng sự...) đến cán bộ, hội viên, phụ nữ để từng bước thích ứng với tình trạng “bình thường mới” nhưng vẫn phải nghiêm túc chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Cải tiến cách thức sinh hoạt hội viên định kỳ theo hướng hấp dẫn về nội dung, linh hoạt về hình thức, phù hợp với điều kiện thực tế. Đẩy mạnh và triệt để sử dụng bộ nhận diện Hội LHPN Việt Nam trong tất cả các hoạt động Hội, nhất là hoạt động triển khai ở cộng đồng, hoạt động hướng tới hội viên, phụ nữ. Chủ động phối hợp và sẵn sàng ứng phó khi có các trường hợp dương tính tại cộng đồng.

- Phối hợp với MTTQ các cấp tuyên truyền, phổ biến các chính sách hỗ trợ của Chính phủ: Nghị quyết số 42-NQ/CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid - 19, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid - 19, Quyết định số 480/QĐ-LĐTBXH ngày 29/4/2020 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc công bố các thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Đồng thời phối hợp giám sát các chính sách, chế độ hỗ trợ cho các nhóm phụ nữ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid -19 tại địa phương bảo đảm kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng, công khai, dân chủ, tránh xảy ra tình trạng lợi dụng, trục lợi chính sách.

- Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam” nhằm giúp doanh nghiệp Việt Nam sớm phục hồi sản xuất; đồng thời chú trọng

kết nối tiêu thụ sản phẩm của các HTX/THT do Hội hỗ trợ thành lập. Tuyên truyền, hướng dẫn và hỗ trợ phát triển mô hình du lịch tại cộng đồng.

- Tiếp tục đẩy mạnh các nội dung tuyên truyền, giáo dục nhằm phát huy tinh thần dân tộc, lòng tự tôn, tự hào dân tộc và lòng yêu nước của các tầng lớp phụ nữ gắn với các sự kiện kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2020, các hoạt động “*Áo dài – di sản văn hóa Việt Nam*”; đồng thời, phát huy tinh thần nhân ái, lấy hạnh phúc và sự hài lòng của phụ nữ làm trung tâm trong mọi hoạt động Hội trong bối cảnh thích ứng với đại dịch.

- Tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ và người dân duy trì thói quen giữ gìn vệ sinh, chăm sóc sức khỏe, luyện tập thể dục thể thao, đảm bảo dinh dưỡng trong bữa ăn hàng ngày; tiếp tục theo dõi tình trạng sức khỏe của các thành viên trong gia đình, nhất là trẻ em, người già, phụ nữ có thai; thường xuyên nhắc nhở hội viên, phụ nữ, người dân khi tham gia các phương tiện giao thông công cộng phải đeo khẩu trang và thường xuyên rửa tay sát khuẩn tại nơi công cộng. Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và các điều kiện phòng ngừa dịch bệnh trong sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm; tuyên truyền, phổ biến về giá trị tốt đẹp của các tôn giáo, kiên quyết đấu tranh việc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo và mê tín dị đoan để trục lợi; vận động người dân nghiêm túc chấp hành quy định, không di cư bất hợp pháp; các nội dung theo chỉ đạo của địa phương...

- Phối hợp với các trường học trên địa bàn để hỗ trợ các điều kiện để đảm bảo các em đi học theo chương trình của nhà trường; đảm bảo an toàn và sức khỏe của trẻ trong môi trường gia đình, nhà trường và cộng đồng phù hợp với thời tiết mùa hè.

- Thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng của hội viên, phụ nữ và các tầng lớp nhân dân, quan tâm động viên, giúp đỡ các đối tượng chính sách, hội viên, phụ nữ thuộc hộ nghèo, cận nghèo, những người bị giảm sâu thu nhập, mất, thiếu việc làm, không đảm bảo mức sống tối thiểu. Hỗ trợ hội viên, phụ nữ tiếp cận và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn từ ngân hàng CSXH, ngân hàng NN&PTNT, các ngân hàng thương mại và các tổ chức/chương trình dự án. Rà soát các trường hợp hội viên vay vốn qua kênh của Hội bị ảnh hưởng của dịch bệnh để đề xuất ngân hàng hỗ trợ giãn nợ, khoan nợ theo quy định. Phối hợp với các ngành đào tạo, tập huấn, hướng dẫn cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh nhằm cơ cấu lại tổ chức, quy mô, ứng dụng khoa học công nghệ nhằm cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm, tiếp cận thị trường. Phối hợp với các đơn vị đào tạo nghề trên địa bàn hỗ trợ đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho phụ nữ bị mất việc do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

- Tiếp tục phát huy tinh thần tương thân, tương ái, vận động các nguồn lực để có các hoạt động hỗ trợ, thăm hỏi các hộ gia đình hội viên, phụ nữ khó khăn do dịch bệnh gây ra. Đồng thời vận động nguồn lực trong và ngoài nước để duy trì và nhân rộng mô hình “*Siêu thị hạnh phúc 0 đồng*”.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, GĐXH

TM. BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH



Lê Thị Mai Liên